
 

 

   บันทึกการประชุม 
คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

ณ  ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤต ิ
 

กรรมการผู้มาประชุม 

๑. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุธี   มากบญุ   รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
๓. นายจเด็จ อินสว่าง  รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 
๔. นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ  
๕. นายค านณู   สิทธิสมาน กรรมการ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ           กรรมการ 
๗. นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย กรรมการ 
๘. นายปิยพันธุ ์นมิมานเหมนิท์  กรรมการ 
๙. พลเอก เลิศรัตน์ รตันวานิช กรรมการ 

๑๐. นายวันชัย  สอนศิริ กรรมการ 
๑๑. นายวัลลภ ตงัคณานุรักษ์ กรรมการ 
๑๒. นายสังศิต พิริยะรงัสรรค์ กรรมการ 
๑๓. นายเสร ี สวุรรณภานนท์ กรรมการ 
๑๔. นางสวุรรณี สิรเิวชชะพันธ์                               กรรมการ 
๑๕. เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้าหรือผูแ้ทน กรรมการ 
๑๖. รองเลขาธิการวฒุิสภา กรรมการ 
      (ร้อยต ารวจเอกหญงิ วริัญญา ประสพสุข) 
๑๗. ผู้อ านวยการส านกักฎหมาย กรรมการ   
      (นายทศพร  แย้มวงษ์) 
๑๘. ผู้อ านวยการส านกัวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
      (นางสาวชลธิชา มแีสง) 
๑๙. ผูบ้ังคบับัญชากลุม่งานติดตาม กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      และประมวลผลงานของวฒุิสภา  
      (นายณฐักร  อว่มบ ารุง) 
๒๐. นางสาวจุฑาลักษณ ์จ าปาทอง กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
๒๑. นายกติตศิักดิ์ อไุรวงศ ์ กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

 



-๒- 
  

 

กรรมการผูล้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. พลเอก ฉตัรชัย   สาริกัลยะ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๔. นายจิรชัย มูลทองโร่ย กรรมการ 
๕. นายเจตน์ ศิรธรานนท ์ กรรมการ 
๖. พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ กรรมการ 
๗. นายตวง  อันทะไชย  กรรมการ 

  ๘. นางสาววิบูลย์ลกัษณ์ รว่มรกัษ์ กรรมการ 
  ๙. นายวีระศักดิ์ โควสุรตัน์  กรรมการ 
๑๐. นายสถติย์   ลิ่มพงศ์พันธุ ์ กรรมการ 
๑๑. พลเอก สราวฒุิ ชลออยู่ กรรมการ 
๑๒. เลขาธิการวฒุิสภา กรรมการ 
      (นายนัฑ  ผาสขุ) 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
 เมื่อคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภามาครบองค์ประชุมแล้ว นายศุภชัย สมเจริญ 

ประธานกรรมการวิชาการฯ ได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
สรุปผลการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
                         - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองบันทึกการประชุม   

- รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ของวุฒิสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โดยไม่มีการแก้ไข  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
                         - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 
๔.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา Morning 

Talk” จัดโดย คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 
 ประธานอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ (นายจเด็จ  

อินสว่าง) ได้รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (Morning Talk)” ดังนี้ 
 ผลการจัดกิจกรรม Morning Talk ในเดื อนสิ งหาคม ได้ด าเนินการจัด  

จ านวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย 
 ๑. การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (Morning Talk) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  
      เรื่อง “มองรอบด้าน CPTPP” ในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ผู้น าในการพูดคุย ประกอบด้วย  

     - นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา  
  - นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

กระทรวงพาณิชย์ 
  - นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

กระทรวงการต่างประเทศ  
   โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธาน 

ในการพูดคุยและสมาชิกวุฒิสภากว่า ๕๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (Morning Talk) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  
  เรื่อง “แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดนใจ ส.ว. ไหม?” ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๒๐๒  
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 

  มีนายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้น าในการพูดคุย ในประเด็น 
“สมาชิกวุฒิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐”  

  โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธาน 
ในการพูดคุยและสมาชิกวุฒิสภากว่า ๗๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม 

  ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า  
“สรุปการพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (Morning Talk)”  ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖  เผยแพร่ให้แก่ 
สมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว   

         ส าหรับหัวข้อที่จะจัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (Morning 
Talk)” ในครั้งต่อไป ขอเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอ  
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ประธานกรรมการฯ ได้ขอให้กรรมการวิชาการฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ต่อรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (Morning Talk)” ซึ่งที่ประชุมได้มี
การอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ข้อสังเกตของที่ประชุม 

๑. กิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (Morning Talk)” ซึ่งปกติจะก าหนด
จัดเป็นประจ าทุกเช้าวันจันทร์เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา ก่อนการประชุมวุฒิสภา แต่ทั้งนี้มี 
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๓ ดังนั้นจึงท าให้การจัดกิจกรรมอาจจะด าเนินการได้ไม่มากนัก และหากจะมีการจัดภายหลังปิด
สมัยประชุมฯ แล้ว จะต้องพิจารณาก าหนดวันที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภา
เข้าร่วมมากที่สุด 

๒. ในช่วงนี้มีประเด็นส าคัญเกิดขึ้นในสังคมคือ การเรียกร้องให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว สรุปได้
ดังนี้  

 - ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภาพิจารณาเพื่อหาวิธีการ หรือแนวทางให้สมาชิกวุฒิสภาแสดงบทบาทที่เหมาะสมต่อไป 

    - ในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการพิจารณาถึง           
แนวทางการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อ ๑๒๑ วรรคสาม  

    - ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่ส าคัญและอยู่ในความสนใจ 
ของสมาชิกวุฒิสภา จึงควรมีการน ามาพิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรมอีกครั้ง โดยหัวข้อการพูดคุยเน้น
การสื่อสารถึงบทบาทของวุฒิสภา ความเป็นกลางทางการเมือง ค านึงถึงภาพลักษณ์ของวุฒิสภา  
โดยส่วนรวม และที่ส าคัญคือบทบาทของวุฒิสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญและแก้ไขปัญหา  
ของบ้านเมือง ทั้งนี้ ควรจัดกิจกรรมเป็นการภายในเฉพาะสมาชิกวุฒิสภา 

หลังจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อหัวข้อการจัดกิจกรรม“การพูดคุยระหว่าง
สมาชิกวุฒิสภา (Morning Talk)” ในครั้งต่อไป ดังนี้    

- “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ กับอนาคตการเมืองไทย”  
- “บทบาทสมาชิกวุฒิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” 
- “การแก้ไขรัฐธรรมนูญกับวาระของวุฒิสภา” 
- “กระบวนการและขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” 
- “แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมือง” 
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 มติที่ประชุม :   
 ๑. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิก

วุฒิสภา Morning Talk” และเห็นชอบให้น าข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณา 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

 ๒. เห็นควรจัดกิจกรรม การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (Morning Talk)  
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๓ (เป็นพิเศษ) ในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ในหัวข้อ  
“การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๖ กับอนาคตการเมืองไทย” โดยมีพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช และ
นายค านูณ สิทธิสมาน เป็นผู้น าพูดคุย 

 ๔.๒ รายงานสรุปผลการจัดสัมมนา เรื่อง “ก้าวข้ามโควิด-๑๙ : ธุรกิจ การท่องเที่ยว 
และการลงทุนในโลกยุคใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท 
ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง 

         ประธานอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ ได้รายงาน
สรุปผลการจัดการสัมมนา เรื่อง “ก้าวข้ามโควิด-๑๙ : ธุรกิจ การท่องเท่ียว และการลงทุนในโลกยุคใหม่” 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ 
จังหวัดระยอง  โดยสรุปดังนี้  

        ๑. การจัดสัมมนาครั้งน้ี ด าเนินการในนาม “วุฒิสภา” โดย คณะกรรมการ
วิชาการของวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า 

  ๒. วัตถุประสงค์  
         ๑. เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ และผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) และแนวทางการจัดการเศรษฐกิจภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว และการ
ลงทุนของประเทศไทยในโลกยุคใหม่ 

              ๒. รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ  
การท่องเที่ยวและการลงทุนของจังหวัดระยอง 

              ๓. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง                              

 ๓. พิธีเปิด               
                  - กล่าวรายงาน โดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 

(ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของวุฒิสภา) 
                  - กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 



-๖- 
  

 

                  - กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมการสัมมนา โดย นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ    
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและคณะ ได้ให้การต้อนรับคณะ
สมาชิกวุฒิสภา พร้อมมอบดอกมะลิ บริเวณด้านหน้าห้องสัมมนา) 

                ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนา ในเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  

       ๔. วิทยากร ประกอบด้วย  
     ภาคเช้า  
                    - บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และ

แนวทางการรับมือ”  
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  สมาชิกวุฒิสภา                        
                  ภาคบ่าย 

    - บรรยายพิเศษ เรื่อง “โควิด-๑๙ : แนวโน้มและทิศทางด้านสาธารณสุข 
ในโลกยุคใหม่”  

  โดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
                   และการอภิปราย เรื่อง “ก้าวข้ามโควิด-๑๙ : ธุรกิจ การท่องเที่ยว และการ

ลงทุนในโลกยุคใหม่” 
  โดย - แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล   ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (ศบค.) 
    - นางสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 
    - นายแดน ปรีชา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
    - นายปิยะ  ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ด าเนินรายการ โดย นางสาวชมพูนุท  ตั้งถาวร นักวิชาการผู้ช านาญการ 

สถาบันพระปกเกล้า             

๕. สรุปการสัมมนา สถาบันพระปกเกล้า จะได้จัดท าสรุปผลการสัมมนา 
เพื่อเผยแพร่ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและสาธารณชน ต่อไป         

  ๖. กลุ่มเป้าหมาย  การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจ านวนประมาณ  ๒๐๐ คน 
ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๑๐ คน และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง   

          จากการรวบรวมแบบประเมินผลโครงการสัมมนามีผู้ตอบแบบประเมิน
จ านวน ๔๒ คน ซึ่งมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสัมมนาอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๑๔) ทั้งนี้ 
มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของโสตทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะเครื่องเสียงที่ควรปรับปรุงทั้งในห้องสัมมนา
และเสียงจากการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และทางอินเตอร์เน็ต  



-๗- 
  

 

 คณะอนุกรรมการเสร ิมสร ้างความรู ้ในวงงานนิต ิบ ัญญัต ิ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการวิชาการฯ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และช่วยส นับสนุนให้การจัด
สัมมนาครั้งนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี และขอน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป  

   มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการจัดสัมมนา เรื่อง “ก้าวข้าม 
โควิด-๑๙ : ธุรกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนในโลกยุคใหม่” และเห็นชอบให้น าข้อสังเกตของ 
คณะกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการจัดกิจกรรมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ   

   นัดประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ครั้งต่อไป  

 ประธานกรรมการฯ  ได้หารือต่อที่ประชุมว่า เ พ่ือให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการวิชาการฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และกรรมการทุกท่านได้ทราบก าหนดนัดประชุมล่วงหน้า 
จึงเห็นควรให้ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาครั้งต่อไป  

   มติที่ประชุม : นัดประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่  
๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๕๐๑ ชั้น ๒๕  อาคารสุขประพฤติ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา 
                                         --------------------------------- 
นางสาวจุฑาลักษณ์  จ าปาทอง นิติกรช านาญการพิเศษ 
ผู้จดบันทึกการประชุม  

นายณัฐกร  อ่วมบ ารุง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา 
นางสาวชลธิชา  มีแสง  ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 


